



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้สถานฝึกอบรมจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ จำนวน ๒ รุ่น นั้น

บัดนี้ การอบรมและสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการอบรมและสอบ ซึ่งมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's License) จำนวน ๘ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผลการอบรมและสอบหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ  
โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ ๗/๒๕๖๗ มีผู้สอบผ่าน จำนวน ๗ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่าน จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สอบภาคทฤษฎี (หมวดที่)					สอบ ภาคปฏิบัติ	สรุปผลสอบ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	นายสุบรรณ เเงะสนาม	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นายอรรถชัย บุญสิงห์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๓	นายชูพงษ์ ชูริกานนท์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๔	นายทศพล เอี่ยมอังกูร	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๕	นายปิยะฉัตร ชุ่นทรัพย์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๖	นายวสันต์ ชมสวัสดิ์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๗	นายอดิศักดิ์ กำดำ	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๘	นายอำนาจ มงคลการ	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน

**หมายเหตุ**

๑. ลำดับที่ ๓ – ๘ ได้รับการยกเว้นการสอบภาคทฤษฎีตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ข้อ ๑๙ เกณฑ์การวัดผล (๒)



ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (ครั้งที่ ๒)  
โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ ๖/๒๕๖๗ มีผู้สอบผ่าน จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สอบภาคทฤษฎี (หมวดที่)					สอบ ภาคปฏิบัติ	สรุปผลสอบ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	นายสัมพันธ์ คุณวงษ์	-	-	-	-	ผ่าน	-	ผ่าน

